

ด่วนที่สุด
ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๓๓๒



ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการทุเรียนคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน แนวพระราชดำริ เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพ ปี ๒๕๖๔
๒. ใบสมัครเกษตรกร โครงการทุเรียนคุณภาพ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ว่า สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการทุเรียนคุณภาพ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ด้วยการพัฒนาทุเรียนให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ มีกระบวนการผลิตที่มุ่งความเป็นเลิศ (Excellent) และมีตลาดในต่างประเทศรองรับ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการทุเรียนคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนราธิวาสจึงขอให้อำเภอแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการทุเรียนคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ตรวจแปลงทุเรียนของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่ให้รับทราบ ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ และรับสมัครเกษตรกร ตามใบสมัครเกษตรกร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส www.narathiwat.go.th หัวข้อ ระบบหนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถประสานงานได้ที่ นายสุรเดช โคตรศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ - ๙๐๓๒๗๔๘

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

สำนักงานจังหวัด

(นายเอกรัฐ หลีเส็น)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๓๖๔-๒๖๓๘

E-mail : prdnara@hotmail.co.th